
BORGARRÁÐ 29. febrúar 2024: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
raunhæfismat á útilistaverkinu Pálmatré - MSS24020179

Fulltrúi Flokks fólksins óskar eftir upplýsingum um stöðu raunhæfismats á útilistaverkinu 
Pálmatré í Vogabyggð, upplýsingar um framvindu matsins og kostnað. Hefur verið hætt við að 
setja verkið upp?

Greinargerð: 
Á fundi borgarráðs 7. febrúar 2019 lagði fulltrúi Flokks fólksins fram fyrirspurn um 
raunhæfismat á útilistaverkinu Pálmatré sem er í Vogabyggð. Engar fregnir hafa borist af 
framvindu þessa máls, hvort verkið sé enn í raunhæfismati.


